

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้วิจัย : นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการฝึกทักษะและประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 2) เพื่อฝึกทักษะและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำด้านวิชาชีพใน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 3) เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดและรูปแบบการขยายการตลาดสมัยใหม่ทันต่อกระแสภูมิภาค 4) เพื่อสร้างเครือข่ายและกำลังคนด้านอาชีพศึกษาในสายอาชีพที่มีประสิทธิภาพ 5) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นสากล วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ 1) เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ 2) เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าในการจัดโครงการดังกล่าวมีความพร้อมอยู่มาก สาเหตุที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการเช่นนี้ เพราะในการจัดโครงการวิทยาลัยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ ใช้ PDCA ทุกขั้นตอน ทีมงานบริหารให้คำปรึกษาอย่างเป็นรูปแบบ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆทำงานด้วยความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดโครงการเช่นวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร เป็นต้น

จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เรียนโดยการจัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ การส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีรายได้ระหว่างเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอยู่ในระดับมาก และได้บูรณาการความรู้จากวิชาต่างๆมาใช้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

ข้อคิดเห็นอื่นๆจากการวิจัย คือ 1) ต้องการให้จัดทำและดำเนินโครงการนี้ไปตลอดภาคเรียนเพราะทำให้นักศึกษาได้รับทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์ได้จริง 2) ต้องการให้มีการสนับสนุนโครงการนี้ไปตลอดภาคเรียน เพราะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียน 3) ต้องการให้จัดทำและดำเนินการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆ นักศึกษาจะได้มีความรู้และมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต